




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่


5 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>1. การบำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, innNEWS, ทวีช่อง MCOT, theagendathai, thereporters, ch3, hfocus, thebetter, headtopics ch3plus, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ตอบกระทู้จาก น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคก้าวไกล เรื่องแนวทางการแก้ไข ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาระงับการตั้งกระทู้ถามทั่วไป ว่า บุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมมีไม่เพียงพอ ไม่ใช่เฉพาะแค่จิตเวชเท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยจิตเวทยาเสพติดมีโรคอื่นด้วย ผู้ดูแลเกี่ยวกับจิตเวชอย่างเดียวรักษาได้ไม่ครอบคลุม จึงมีนโยบายให้กรมสุขภาพจิต ดำเนินการทั้งงานจิตเวชทั่วไปและจิตเวทยาเสพติด รวมถึงสุรา หากเป็นไปได้จะปรับเปลี่ยนเป็นกรมสุขภาพจิตและยาเสพติด รวมถึงมีการส่งเสริมสมุนไพรมารักษาผู้ป่วยจิตเวช การสร้างเว็บไซต์ และสายด่วน และเตรียมการตั้งศูนย์ปรึกษาจิตเวช ศูนย์ปรึกษาสุขภาพจิตให้ครบทุกจังหวัด เพิ่มสถานที่ฟื้นฟู เพิ่มการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มคลังแบบเชิงรุก และใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมมาช่วยในการทำงาน ย้ำว่าการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติดรัฐบาลให้ความสำคัญ สามารถเข้ารับรักษาได้ทุกที่ และตนมาทำหน้าที่ตรงนี้จะรับปัญหาไปแก้ไขอย่างชัดเจนและดีที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตนาวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง เหตุการณ์การลอบหนีของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษา กว่า 100 คน หนีออกจาก 2 สถานบำบัดใน จ.กระบี่ อ้างสาเหตุแอดิด ความเป็นอยู่ลำบาก ระบบความปลอดภัยไม่รัดกุม พบสถานที่ที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบางแห่งในพื้นที่ จ.กระบี่ อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์การจัดตั้ง และมาตรฐานการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จึงได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางร่วมกันให้สถานฟื้นฟูดังกล่าวดำเนินการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งของประมวลกฎหมายยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ</p> <p>- ปัจจุบันมีตำรับยาสมุนไพรอีกหลายตำรับที่นำมาแก้ไขปัญหาคาติดยาเสพติด แต่ขอให้เข้าใจว่าสมุนไพรทุกตำรับนั้น เป็นเพียงกระบวนการทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษา และอาการติดยาเสพติดรุนแรง กลางๆ หรือเล็กน้อยก็ใช้วิธีการรักษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการรักษาต่างกัน รวมถึงการทำกระโจมอบสมุนไพรทุกสัปดาห์ ครั้งละ 2 รอบ รอบละ 10 นาที ออกมาพักสัก 5 นาที แล้วเข้าไปอบใหม่อีก 10 นาที ร่างกายจะขับของเสีย ขับพิษยาเสพติด ช่วยให้ร่างกายสดชื่น เลือดลมไหลเวียนดี หายใจสะดวก ช่วยให้หลับสบาย</p> <p>2. กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, topnews, hfocus)</p> <p>- เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย จัดสัมมนาเจตนารมณ์การกำหนดอนาคตกัญชาประเทศไทย ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้หยิบยกประสบการณ์การใช้กัญชา ตลอดจนการศึกษาวจัยถึงคุณประโยชน์ของกัญชา พร้อมยืนยันกัญชาคือพืชสมุนไพร มีประโยชน์มหาศาล แต่ก็มีโทษเหมือนสมุนไพรทั่วไป จึงควรควบคุมการใช้ด้วยกฎหมาย ไม่ใช่กลับไปเป็นยาเสพติด พร้อมกำหนดนัดประชุมในวันที่ 8 ก.ค.67 ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อกำหนดสิทธิกัญชาให้เป็นของประชาชนทุกคน</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยยืนยันเจตนารมณ์กัญชาต้องควบคุมโดย พ.ร.บ. และไม่ต้องไม่กลับไปเป็นยาเสพติด ซึ่งหวังว่านายฯ และรัฐบาลจะเห็นคุณค่าของกัญชาที่ประโยชน์มากมายมหาศาล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกกฎหมาย ยอมรับว่ากัญชามีปัญหาเพราะการเมือง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., แนวนหน้า, เดลินิวส์, newstv)</p> <p>- รศ.ดร.นพ.ปัทพงษ์ เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ถ้าคิดจะเอากัญชากลับเป็นยาเสพติด ควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง เรียกร้องให้แสดงข้อมูลและเหตุผล ชี้แจงให้สังคมและทุกฝ่ายตรวจสอบ และตั้งคำถามว่าการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหาอะไร แก้ได้จริงหรือ มีวิธีอื่นที่ดีกว่าไหม และจะสร้างปัญหาใหม่ๆ อะไรบ้าง ทั้งนี้ อย่านำประเด็นทางการเมือง มาแก้แค้นกัน จนตัดโอกาสประชาชน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><u>ประชุมคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวนหน้า, มติชน, ch3plus, thebangkokinsight, thaipbs, hfocus, pptv)</p> <p>- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 พร้อมกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. ... ซึ่งจะต้องดำเนินการออกประกาศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พ.ย.67 และเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 คือ วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ให้สามารถจำหน่ายได้ ในอาคารอากาศยาน นานาชาติ ส่วนการขอยกเว้นสถานที่ หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือใน ขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ ให้ กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ รพท.หรือแนวทางและมาตรการควบคุมป้องกันด้าน สาธารณสุขและการท่องเที่ยว และร่างกฎหมายส่งให้ กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาถึงความเหมาะสม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป รวมถึงเห็นชอบร่างคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคทง.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาหรือจัดตั้ง กองทุนเพื่อการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>- กรม คร. เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.67 ณ บริเวณลานหน้าห้อง MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ โลฟิสโตรี่ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ภายใต้ธีมงาน “หยุดเหล้า หยุด อันตรายต่อผู้อื่น (Stop Alcohol Stop Harm to Other)” พร้อมกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบ บำบัดรักษา” ด้วยการลงนามออนไลน์ ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์www.noalcohol.ddc.moph.go.th เพื่อร่วมงดเหล้า ในช่วงเข้าพรรษาลดระยะเวลา 3 เดือน นำสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต</p>	
<p><u>แผนการก่อสร้างรพ.คอนสวรรค์</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, เดลินิวส์, hfocus, sondhitalk)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบกระทู้จาก นายอัครแสนศิริ โลวีระ สส.พชร. ตั้งกระทู้ถามเรื่องแผนการก่อสร้าง หรือขยายรพ.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็นรพ.60 เตียง เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของความแออัด ว่า สธ.ได้ทำเรื่อง บรรจุขอวงเงิน 44 ล้านบาทแล้ว แต่น่าเสียดายที่ถูกตัดทอนออกไป ทั้งนี้ ตนมีแนวทางดำเนินการอาจจะเป็นรูปแบบอื่น ๆ ที่ หน่วยงานของรัฐหรือกึ่งของรัฐที่มีทุนในการดำเนินการ จะเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงทุน ที่ไม่ขัดกับกฎระเบียบราชการ ได้ ให้นโยบายผู้บริหาร สธ. ไปศึกษาการดำเนินการ</p>	
<p><u>วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, ryt9, newswit, thailand4, thaipr, thaitodaynews,)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวว่า เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2567 ภายใต้แนวคิด 1 ทศวรรษ วัน อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิธีถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประกาศรางวัล Princess Environmental Health Awards สำหรับบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เสียสละและ พุ่มเทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดมา</p>	
<p><u>การพัฒนาศักยภาพสถานบริการ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thecoverage, มติชน, thaitodaynews, thailandplus, medi,)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการตามนโยบาย สธ. ของ รพ.มหหาราชนครศรีธรรมราช ว่า ได้พัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ถึง 13 สาขา และมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มให้ครอบคลุม 19 สาขา ภายในปี 2570 รวมถึงพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งครบวงจร ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา จนถึงดูแลระยะประคับประคองช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งใน จ.นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงได้รับการรักษาใกล้บ้านมากขึ้น นอกจากนี้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ยังมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเครื่อง PET/CT Scan เป็นเครื่องแรกของ รพ.ในสังกัด สป.สธ. ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p>การประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thaitodaynews, medi)</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 ประจำปี 2567 เพื่อให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน นำระบบคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ พร้อมในการเผชิญกับภาวะวิกฤตที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อไป</p>	
<p>GPO PLANT BASED MEDICINE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, headtopics)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. ให้สัมภาษณ์ภายในงานมหกรรม สมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 21 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ว่า อก.กำหนดยุทธศาสตร์หลักในปี 2567 “PLANTXGPO” ภายใต้แนวคิด GPO PLANT BASED MEDICINE เร่งวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 หมวดย่อย ประกอบด้วย 1. หมวดยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสาระสำคัญจากพืชเป็นหลัก 2. Plant based Cosmetics - Hair serum 3. Spa herbal preparations เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับนานาชาติประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานนวัตกรรมด้านสมุนไพรอันจะนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีผลงานเด่นคือสารสกัดขมิ้นชัน เถาวัลย์เปรียง สมุนไพร 8 ชนิด และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ตอบเจตน์ผู้ซื้อ ทั้งกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน</p>	
<p>การตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหาร จ.ศรีสะเกษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, เดลินิวส์, plewseengern)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ บ.ฟาร์มธารทอง ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอาหารแบบครบวงจรและได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP จาก สสจ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกระดับก้าวหน้า โดยพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาอนุญาตตามนโยบายของ อย.ผ่านระบบ E-SUBMISSION พร้อมสร้างสรรค่นวัตกรรม Smart FDA SISAKET และ SISAKET FOOD STUDY ให้คำแนะนำและตรวจประเมินระยะไกล เพิ่มความมั่นใจผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน</p>	
<p>โรคมือ เท้า ปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, tnthailand, btripnews, Hfocus, innnews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปาก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-29 มิ.ย.67 พบผู้ป่วยสะสม 23,143 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ภูเก็ต เชียงราย ชลบุรี พัทลุง และสระบุรี เน้นสถานศึกษาควรมีมาตรการคัดกรองและสังเกตอาการของเด็กก่อนเข้าเรียนทุกเช้า หากพบเด็กมีอาการเสี่ยงจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่เด็กคนอื่น หากพบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะอาจติดเชื้อชนิดรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมถึงควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคต่อไป</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม บอร์ด สปสช. ครั้งที่ 7/2567 โดยมีวาระพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณฯ ในปี 2568 จากรัฐบาล 235,842.80 ล้านบาท หรืออัตราเหมาจ่าย 3,844.55 บาทต่อประชากร โดยเป็นเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ 68,089.63 ล้านบาท และเป็นงบบริหารจัดการ 167,753.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 15,014.93 ล้านบาท และสิทธิประโยชน์ใหม่ของปี 2568 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ บริการมิตรภาพบำบัด บริการสายด่วนวัยรุ่น/สายด่วนท้องไม่พร้อม ศูนย์ให้คำปรึกษาจิตเวช บริการสุขภาพสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ และบริการคัดกรองวัณโรคระยะแฝง latent TB รวมถึงเพิ่มงบบริการแพทย์แผนไทยจาก 20.37 บาทต่อประชากร เป็น 31.90 บาท รวมทั้งปรับระบบการจ่ายเงินและการบริหารจัดการ อาทิ นโยบายประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ และการปรับการจ่ายบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ประธานคทง.เพื่อทบทวนผลกระทบจากนโยบายการล้างไตใหม่ ของ สปสช. เผย คทง.ได้ข้อสรุปว่านโยบายใหม่ทำให้มีผู้ป่วยล้างไตรายใหม่ด้วยวิธีฟอกเลือดเพิ่มขึ้นจากปีละ 4,000 ราย เป็นปีละ 28,000 ราย ในปี พ.ศ. 2565 และปีละ 20,000 รายในปี พ.ศ.2566 ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่ที่เลือกล้างไตทางช่องท้องรายใหม่ลดลงจากปีละ 8,000 ราย เหลือปีละ 3,000 ราย ในรอบสองปีที่ผ่านมา ประเด็นที่น่ากังวลมากที่สุด คือ ผู้ป่วยล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมากหลังเปลี่ยนนโยบาย เพิ่มจาก 250 รายต่อผู้ป่วย 1,000 รายต่อปี เป็น 360 รายต่อผู้ป่วย 1,000 รายต่อปี และอัตราการเสียชีวิตภายใน 90 วันหลังเริ่มการฟอกเลือดที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 27 ของผู้ป่วยฟอกเลือดรายใหม่ จากข้อจำกัดบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอในด้านงบประมาณ ทั้งนี้ จะเร่งพัฒนาข้อเสนอในการปรับนโยบายล้างไตเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการและสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ จ.พังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เกาะปันหยี และดูการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ป่วยตาม คค.ปรับสภาพแวดล้อมสำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่</p>	
<p>เพิ่มเงินดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, sanook, thaijobsgov)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแต่ละปีจะมีผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลจากภาครัฐจำนวน 320,000 คนต่อปี บอร์ด สปสช. จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะปานกลางและกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย และอนุมัติเพิ่มงบฯ ค่าบริการจากเดิมเหมาจ่ายการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ จาก 6,000 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มเป็น 10,442 บาทต่อคนต่อปี (เพิ่มขึ้น 4,442 บาท) จะทำให้ อปท. มีงบดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการได้ดีขึ้น</p>	
<p>พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เผย ถึงประเด็นที่สธ.กำลังผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. ... โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ในขณะนี้ ว่า เห็นด้วยกับการดำเนินการออก พ.ร.บ.อสม. เพราะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ ซึ่งจะยกระดับ อสม. ให้มีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ สธ. ออกมาเปิดรับฟังความคิดเห็น อาจทำให้สังคมมองได้ว่า ในอนาคต อสม. จะอยู่ภายใต้สังกัด สธ. หรือไม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานปฐมภูมิในชุมชน โดยหน้าที่หลัก อสม. ต้องทำงานคู่กับ รพ.สต. แนะนำให้สังกัด อบจ. อาจดีกว่า พร้อมเสนอเปิดช่องให้ อปท. ช่วยการทำงาน อสม. ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพได้มากขึ้น</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	